

BÀI HỌC 10

MỘT CÁCH THAM GIA HÀO HỨNG



CÂU GÓC: *“Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trủng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (Ma-thi-ơ 9:37, 38).*

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: *Sáng thế Ký 1:1, 2, 26; Xuất Ê-díp-tô Ký 18:21–25; 1 Cô-rinh-tô 12:12–25; Công vụ các Sứ đồ 16:11–15, 40; 4:31; 12:12.*

Có người đã nói: “Số lượng chứa sức mạnh”. Đây là một sự thật. Bạn có bao giờ nhận thấy bạn có nhiều động lực hơn để tập thể dục nếu bạn đang làm điều đó chung với một nhóm người hơn là nếu bạn phải tập thể dục một mình mỗi ngày? Nhiều người tham gia các câu lạc bộ sức khỏe và các cơ sở tập thể dục vì họ tin rằng họ sẽ tập thể dục nhiều hơn và tận hưởng sự vận động cơ thể tốt hơn nếu họ tập thể dục với người khác. Theo cách tương tự, Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta có tính giao hữu. Con người là những sinh vật xã hội, và như trong việc tập thể dục, bản tính xã hội cũng áp dụng trong nhiều trường hợp khác trong đời sống: chúng ta sẽ thích nghi hữu hiệu hơn nếu chúng ta có một hệ thống hỗ trợ xã hội. Điều này đặc biệt đúng trong các vấn đề tâm linh.

Xuyên suốt Kinh Thánh, các nhóm nhỏ tín hữu được làm nổi bật như là một trong những phương pháp của Đức Chúa Trời để củng cố đức tin của chúng ta, tăng kiến thức về lời của Ngài, giúp đời sống cầu nguyện của chúng ta sâu sắc hơn và trang bị cho chúng ta đi làm chứng. Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh đã tham gia vào một mục vụ có thể gọi là nhóm nhỏ. Lãnh tụ Môi-se là trưởng nhóm nhỏ. Đức Chúa Giê-su đã thành lập một nhóm nhỏ là các môn đồ của Ngài, và sứ đồ Phao-lô đi khắp thế giới La Mã cùng với một nhóm nhỏ những bạn truyền giáo đồng hành.

Trong bài học tuần này, chúng ta sẽ tập trung vào nền tảng Kinh Thánh của phương pháp truyền giáo bằng các nhóm nhỏ và bạn sẽ khám phá ra một cách hào hứng để giúp mình tham gia dễ dàng hơn.

1. NHÓM NHỎ: Ý CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRƯỚC TIÊN

Đọc Sáng thế Ký 1:1, 2, 26; Hê-bơ-rơ 1:1, 2; và Ê-phê-sô 3:8, 9. Các câu Kinh Thánh này cho thấy sự hiệp nhất của Ba Ngôi Đức Chúa Trời như thế nào?

Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh đã cùng nhau tham gia công cuộc Tạo thế. Mỗi Ngôi Đức Chúa Trời có một nhiệm vụ khác nhau nhưng cả Ba Ngôi làm việc cùng nhau trong một liên minh không thể chia cắt. Chúa Cha là Nhà Thiết kế Tối cao, vị kiến trúc sư vĩ đại. Ngài đã thực hiện kế hoạch của mình thông qua Đức Chúa Giê-su, là tác nhân tích cực trong tiến trình Sáng tạo, đồng công với quyền năng của Đức Thánh Linh. Một hành động siêu nhiên mãnh liệt như vậy vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Nhưng gì chúng ta có thể hiểu, và hiểu một cách rất rõ ràng, không phải chỉ là cái thực tại cụ thể của vũ trụ tạo tạo này, nhưng là cái nguyên lý sâu xa bên sau nó rằng chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng cái thực tại trên (xem Rô-ma 1:18-20).

Các nhóm nhỏ là ý tưởng của Đức Chúa Trời đầu tiên. Mặc dù phải cẩn thận khi ví von nhiều khía cạnh mâu nhiệm khác nhau của Đức Chúa Trời, nhưng trong trường hợp đặc biệt này, hãy nói lỏng một chút để ví von rằng Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh đã hợp thành “nhóm nhỏ” đầu tiên trong lịch sử cứu rỗi. Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã tham gia cùng nhau trong việc dựng nên loài người và sau đó trong chương trình cứu chuộc sau khi họ bị sa ngã.

So sánh Giăng 10:17, 18 với Rô-ma 8:11; và 1 Cô-rinh-tô 15:15. **Biến cố phục sinh của Đấng Cơ Đốc bày tỏ thế nào tính chất hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh trong kế hoạch cứu rỗi?**

Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh hợp nhất trong một “nhóm nhỏ” với mục đích rõ ràng là cứu chuộc nhân loại. “Kế hoạch cứu rỗi đã có một chỗ đứng muôn đời trong vòng các ý tưởng của Đấng Vô tận.” – Ellen G. White, *Fundamentals of Christian Education*, trang 186. Không có gì quan trọng hơn đối với Đức Chúa Trời bằng cứu càng nhiều người càng tốt (1 Ti-mô-thê 2:4; 2 Phi-e-rơ 3:9). Các nhóm nhỏ có thể có nhiều mục đích mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong bài học tuần này, nhưng mục đích chính yếu là tập trung vào việc chinh phục các linh hồn bơ vơ cho Đức Chúa Giê-su. Ấy là, bằng cách làm việc trong các nhóm nhỏ tín hữu, chúng ta có thể giúp đỡ không chỉ bản thân mà cả người khác. Ấy là, mục tiêu tối hậu của các nhóm nhỏ của chúng ta là cứu linh.

Hãy suy gẫm tính cách mẫu nhiệm của bản chất hiệp nhất của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Khái niệm này quá khó hiểu phải không? Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tin và đặt lòng trông cậy nơi những gì chúng ta không thể thấu hiểu hoàn toàn phải không? Tại sao đây là một nguyên tắc tối quan trọng mà tín nhân Cơ Đốc giáo như chúng ta phải tuân theo trong đời sống đức tin của mình?

2. NHÓM NHỎ TRONG KINH THÁNH

Kinh Thánh ghi lại nhiều ví dụ về các nhóm nhỏ cầu nguyện, thông công, khích lệ lẫn nhau và cùng nhau lao động vì Đấng Cơ Đốc. Các nhóm nhỏ này tạo cơ hội cho dân sự của Chúa chia sẻ trách nhiệm và sử dụng tất cả các tài năng đa dạng của họ. Đó là, các nhóm nhỏ có thể tạo dịp để qua đó Đức Chúa Trời tận dụng mỗi cá nhân chúng ta.

Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 18:21–25. Ông Giê-trô, cha vợ của Môi-se, đã đưa ra lời khuyên thuận thời nào mà đã cải tiến đáng kể cách quản trị? Tại sao kế hoạch này rất quan trọng?

Mỗi cá nhân trong trại của Y-sơ-ra-ên trở thành một phần của một nhóm mười người, được lãnh đạo bởi một quan viên có lòng tin kính. Những nhóm nhỏ này là môi trường để giải quyết các vấn đề, nhưng cũng có nhiều chức năng khác. Trong nhóm nhỏ, thành viên có thể giao hữu và thông công, nhờ đó ngăn chặn được các vấn nạn trước khi xảy ra và nuôi dưỡng đời sống thuộc linh. Nhóm nhỏ tạo môi trường để thấy viễn tượng, và chia sẻ các kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Y-sơ-ra-ên. Trong các nhóm nhỏ như thế, mọi người có thể hình thành các gắn bó chặt chẽ đầy quan tâm mà có thể giúp tất cả những ai liên quan cùng giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Không thắc mắc gì nữa về sự kiện là mọi người vật lộn với những nan đề mà người khác có thể giúp họ được. Các nhóm nhỏ tạo môi trường cho sự thông công nồng hậu đầy chăm sóc, tăng trưởng tâm linh và giải quyết vấn đề.

Thật lý thú khi các chuyên gia về phương pháp tổ chức theo nhóm nhỏ tiết lộ rằng từ sáu đến mười hai người là con số lý tưởng cho sự tương tác trong một nhóm người. Đây là số lượng chính xác mà cả thủ lãnh Môi-se và Đức Chúa Giê-su đã dựa theo trong việc thành lập các nhóm nhỏ.

Đọc Lu-ca 6:12, 13; Ma-thi-ơ 10:1; và Mác 3:13–15. Mục đích đòi của Đức Chúa Giê-su là gì trong việc kêu gọi các môn đồ và chọn họ trở thành một phần của mục vụ được tổ chức theo nhóm nhỏ?

Mục đích của Đức Chúa Giê-su trong việc kêu gọi các môn đồ là để chuẩn bị họ về cả phần thuộc linh lẫn thuộc thể cho sứ mệnh của họ cho thế giới. Trong sự thông công với Ngài, họ sẽ lớn lên trong ân điển. Trong bối cảnh các cuộc họp nhóm nhỏ của họ, họ sẽ học cách thực thi thiên chức hiệu quả hơn. Ngày qua ngày, khi họ quan sát Đức Chúa Giê-su phục vụ nhu cầu của tha nhân, họ sẽ học cách sử dụng những ân tứ của mình. Các nhóm nhỏ của Đức Chúa Giê-su có hai mục đích: thứ nhất là nuôi dưỡng phần hồn và thứ hai là tiếp cận cộng đồng.

Hãy nhớ lại một thời gian khi bạn tham gia với một nhóm nhỏ (bất kể là nhóm nhỏ nào hay hoàn cảnh gì), nhưng điều quan trọng là trong nhóm ấy mọi người lo lắng cho nhau và cùng chung lưng đấu cật cho một mục tiêu chung. Bạn đã học được gì từ trải nghiệm đó mà có thể giúp bạn hiểu giá trị của các nhóm nhỏ trong bối cảnh niềm tin của chúng ta?

3. ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐỂ PHỤC VỤ

Đọc 1 Cô-rinh-tô 12:12-25. Cơ thể con người là một minh họa rất dễ hiểu về hợp tác hài hòa trong các nhóm nhỏ?

Sứ đồ Phao-lô không chỉ tiết lộ tầm quan trọng của những ân tứ thiêng liêng trong sinh hoạt hội thánh, nhưng còn gợi ý một mô hình về cách chúng có thể được tổ chức. Ông thảo luận về các ân tứ thiêng liêng trong bối cảnh thân thể của Đấng Cơ Đốc và làm thế nào để thực hiện điều đó.

Một nghiên cứu về thân thể học và sinh lý học cho thấy các cơ quan của cơ thể được tổ chức thành các hệ thống tương quan khác nhau. Ví dụ, hệ tiêu hóa, tim mạch, hô hấp và xương chỉ là một vài trong số các hệ thống nội tạng phức tạp của cơ thể. Tài năng thuộc linh cũng giống như các bộ phận khác nhau của cơ thể. Các tài năng đa dạng hoạt động hữu hiệu nhất khi được tổ chức thành các hệ thống hoặc nhóm. Thực ra, trong hầu hết các trường hợp, tài năng không thể hoạt động một mình. Cơ thể của chúng ta không phải chỉ là một khối các bộ phận riêng biệt và mỗi bộ phận muốn làm gì thì làm. Mỗi chức năng cơ thể là một hệ thống được tổ chức chặt chẽ để cùng làm việc với các hệ thống tương quan khác nhằm tới một mục tiêu chung.

Tất cả hình ảnh này cho chúng ta biết một vài yếu tố của môi trường mà trong đó chúng ta có thể sử dụng những món quà thuộc linh cách hữu hiệu nhất. Khi hoạt động lẻ loi, chúng ta rất dễ ngã lòng, nhưng ngược lại, khi là một phần của nhóm nhỏ với những người có cùng sở thích và mục tiêu, chúng ta sẽ thấy rằng những nỗ lực được tập trung chính xác hơn và được khuếch đại nhiều hơn.

Các nhóm nhỏ cung cấp môi trường tốt nhất để sử dụng những tài năng thuộc linh của chúng ta và có thể trở thành trung tâm mục vụ truyền giáo của một hội thánh địa phương.

Bà Ellen G. White nhấn mạnh giá trị của các nhóm nhỏ tín hữu bằng những từ này: “Sự hình thành các nhóm nhỏ để làm căn bản cho nỗ lực của Cơ Đốc giáo đã được hé lộ cho tôi bởi một Đấng không thể sai lầm. Nếu hội thánh có đông tín hữu, hãy để họ tập hợp thành các nhóm nhỏ, để phục vụ không chỉ cho các thành viên của hội thánh, mà còn cho cả những người chưa tin. Nếu ở một nơi chỉ có hai hoặc ba người biết lẽ thật, hãy để họ hợp thành một nhóm. Hãy để họ giữ mối liên kết giữa họ với nhau không bị gián đoạn, kể vai sát cánh trong tình yêu và sự hiệp nhất, khuyến khích lẫn nhau để bước tới, mỗi cá nhân đều được thêm can đảm và sức mạnh từ sự nâng đỡ của các bạn đồng công.” – *Testimonies for the Church*, tập 7, trang 21, 22.

Mục vụ được tổ chức theo lối nhóm nhỏ được Đức Chúa Trời phong chức để cho phép mỗi thành viên trong hội thánh phát triển tâm linh, trải nghiệm mối tương giao nồng thắm và tận dụng các ân tứ Chúa ban cho họ để phục vụ.

Suy ngẫm về tuyên bố của bà Ellen G. White ở trên. Phân tích từng cụm từ trong đó. Làm thế nào để thực hiện lời khuyên nhủ thiêng liêng này trong hội thánh của bạn?

4. NHÓM NHỎ TRONG KINH THÁNH TÂN ƯỚC

Hội thánh Tân Ước tăng trưởng vượt bậc trong một thời gian ngắn. Chỉ trong vài năm, số lượng tín đồ đã phát triển từ một nhóm nhỏ lên đến hàng chục ngàn. Có nhiều yếu tố góp phần cho sự gia nhập hội thánh liên tục cũng như hiện tượng tăng trưởng nhanh chóng lúc đó. Chúc vụ của Đức Chúa Giê-su đã gieo hạt giống phúc âm và dọn lòng của nhiều người để họ sẵn sàng chấp nhận lời rao giảng của các môn đồ. Sau khi Đấng Cơ Đốc thăng thiên, Đức Thánh Linh giảng xuống một cách đầy quyền năng trên các môn đồ đang thiết tha cầu nguyện bằng tất cả đức tin của họ. Một trong những yếu tố góp phần cho sức bành trướng nhanh chóng của hội thánh Tân Ước là cơ cấu tổ chức nhóm nhỏ. Chính các nhóm nhỏ đã tạo ra sự khác biệt.

Đọc Công vụ 18:1-5 và 20:1-4. Theo bạn, tại sao tác giả Lu-ca đã liệt kê tên họ của các cộng sự viên thân tín của sứ đồ Phao-lô?

Thật thú vị khi nhận thấy ông Lu-ca đề cập đến một số tên của các cộng sự viên của sứ đồ Phao-lô. Đối với sứ đồ, mỗi cá nhân đều quan trọng. Ông biết họ bằng tên. Họ hỗ trợ lẫn nhau trong mục vụ tiếp cận cộng đồng. Mặc dù số người được nhắc đến không nhiều, sự kiện này giúp chúng mình tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ với nhau, ngay cả khi có ít người.

Mỗi cá nhân trong số họ chắc chắn sở hữu những tài năng khác biệt với tài năng của các thành viên khác. Họ đến từ những xuất xứ và văn hóa khác nhau. Không phải sự việc nào họ cũng nhìn cùng một cách hay có cùng quan điểm, nhưng mỗi người đều có một đóng góp quý giá cho lý tưởng của Đấng Cơ Đốc. Sự đa dạng về tài năng, nguồn gốc và kinh nghiệm của họ đã góp phần vào sự phát triển hội thánh. Mỗi người trong vòng họ đã đóng góp cho sứ mệnh của Đấng Cơ Đốc bằng tính cách phong phú của bối cảnh đời họ cũng như tính cách đa dạng của trải nghiệm bản thân với Đức Chúa Giê-su.

So sánh Công vụ 16:11-15, 40; và Công vụ 12:11, 12. Bà Ly-đi đã gửi lời mời nào cho sứ đồ Phao-lô ngay sau khi cải đạo? Cả hai sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ đã đi đâu sau khi được đưa ra khỏi tù?

Các tín đồ Tân Ước thường xuyên gặp nhau ở tư gia. Nhà riêng của Cơ Đốc nhân trở thành các trung tâm ảnh hưởng và cũng của cả mục vụ nhóm nhỏ.

Bạn đã có bao giờ nghĩ về ý tưởng bắt đầu một mục vụ nhóm nhỏ trong nhà của bạn hoặc tham gia với một thân hữu để bắt đầu một mục vụ nhóm nhỏ trong nhà người đó? Nếu bạn đã là thành viên của một nhóm nhỏ, hãy suy nghĩ về những lợi ích của kinh nghiệm đó để bạn có thể chia sẻ với lớp học giáo lý trong tuần này.

5. SỰ NĂNG ĐỘNG CỦA NHÓM NHỎ

Các nhóm nhỏ là một phương tiện mà Đức Chúa Trời sử dụng để phát triển hội thánh của Ngài. Chúng là những môi trường an toàn để mọi người trình bày nan đề của họ và thảo luận về những mối quan tâm chung. Nhóm nhỏ tạo cơ hội cho sự phát triển tâm linh trong bối cảnh của các mối quan hệ đầy lo lắng cho nhau. Nhiều người chưa phải là tín hữu lúc đầu sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi tham gia một cuộc họp nhóm nhỏ tại nhà riêng hơn là tham dự một buổi lễ truyền thống lần đầu tiên ở nhà thờ.

Đọc Công vụ 4:31; 12:12; 20:17-19; và 20:27-32. Liệt kê tất cả các yếu tố khác nhau trong các nhóm tín hữu Tân Ước này. Các nhóm này đã tham gia vào các hoạt động nào?

Các Cơ Đốc hữu tiên khởi đã gặp nhau để cầu thay cho những người khác, cầu nguyện về các mối quan tâm chung, chia sẻ mối tương giao nông ảm, học hỏi Lời Chúa, được trang bị để phục vụ, giúp bảo vệ lẫn nhau trước các giáo viên giả và cùng nhau tham gia các hoạt động tiếp cận.

Các nhóm nhỏ giữ một vai trò quan trọng. Qua cách tổ chức theo nhóm nhỏ, mọi người đóng góp ân tứ của mình trong tinh thần hiệp nhất để phục vụ và tập trung vào sức mạnh của Đức Thánh Linh để tiếp cận thế nhân. Các hành động này họp lại tạo thành một vũ khí lợi hại trong tay Chúa.

Đọc Ma-thi-ơ 9:37, 38. Đức Chúa Giê-su nói gì về mùa gặt và giải pháp của Ngài cho nan đề đó là gì?

Các môn đồ chỉ nhìn thấy những viễn cảnh rất mơ hồ về sự tiến triển của phúc âm, nhưng Đức Chúa Giê-su nhìn thấy những cơ hội tuyệt vời. Ngài chia sẻ tin mừng: “Mùa gặt thì thật trủng”, nhưng rồi chỉ ra cho họ thấy: “song con gặt thì ít” (Ma-thi-ơ 9:37). Giải pháp của Đấng Cơ Đốc là cầu nguyện “xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (Ma-thi-ơ 9:38). Các nhóm nhỏ là sự trả lời cho lời cầu nguyện của Đấng Cơ Đốc và có khả năng làm gia tăng vượt bậc số người gặt cho vụ thu hoạch của Ngài.

Phục vụ và làm chứng đức tin phải là trọng tâm hàng đầu của tất cả các nhóm nhỏ muốn làm việc cho có hiệu quả. Mục vụ bằng nhóm nhỏ sẽ sớm chết nếu quá hướng nội và thiếu hướng ngoại. Nếu một nhóm nhỏ trở nên vị kỷ và chẳng qua chỉ là một nhóm thảo luận, nhóm ấy sẽ thất bại trong việc thực hiện mục đích của mình và mất đi lý do tất yếu cho sự tồn tại. Các nhóm nhỏ tồn tại để dẫn dắt mọi người đến với Đức Chúa Giê-su, nuôi dưỡng niềm tin của họ nơi Ngài và trang bị cho họ để có thể làm chứng cho Ngài.

Có thể là Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn để bắt đầu một nhóm nhỏ trong nhà của bạn? Tại sao không bắt đầu cầu nguyện về những gì Ngài đang thúc đẩy bạn làm? Bạn có thể đang đứng nơi ngưỡng cửa của một giai đoạn thỏa nguyện nhất trong cuộc đời bạn.

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:

Một số năm trước, một hội thánh nhỏ tọa lạc bên ngoài các thành phố lớn ở Âu châu đã quyết định phải làm một việc gì đó đáng kể cho Chúa. Hội thánh này đã dậm chân tại chỗ. Trong nhiều năm không có ai được làm báp-têm. Nếu chiều hướng sinh hoạt hiện tại tiếp tục, tương lai của hội thánh sẽ rất đen tối. Mục sư và Ban trị sự hội thánh đã thiết tha cầu nguyện và cẩn thận cân nhắc những giải pháp có thể thực hiện được.

Sau khi nghiên cứu Kinh Thánh Tân Ước, họ quyết định noi gương để lập một nhóm nhỏ. Chín tín hữu trong hội thánh đã nhìn thấy những việc cần làm. Họ quyết chí cùng nhau hết lòng cầu nguyện và nghiên cứu cách hiệu quả để thiết lập mục vụ nhóm nhỏ. Chẳng mấy chốc, họ quyết định biến mỗi nhà riêng của họ thành một trung tâm truyền giáo. Các nhóm đã học cách thi thố tài năng của mình theo nhiều cách khác nhau. Họ đã phát động các mục vụ cầu nguyện và tiếp rước chu đáo những ai cần. Họ đã phát triển tình bạn trong cộng đồng. Họ đã ân cần tiếp cận gia đình, bạn bè và những cựu tín hữu.

Các lãnh đạo nhóm nhỏ bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh và mời được 40 khách viếng đến tham dự trong 9 nhóm tư gia. Họ ngạc nhiên trước những gì Đức Thánh Linh đang làm. Cuối cùng 17 trong số 40 người tham dự đã được làm báp-têm. Kinh nghiệm cụ thể này về sự tăng trưởng của một hội thánh nhỏ tri tri là bằng chứng hùng hồn về vai trò rất quan trọng của các nhóm nhỏ. Chúng là một trong những phương pháp Đức Chúa Trời dùng để tạo môi trường cho nhiều tín hữu tham gia vào sứ mạng hội thánh.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:

1. Trong lớp, thảo luận thêm về các yếu tố chính trong mỗi nhóm nhỏ như được nêu lên trong bài học ngày Thứ Năm. Một nhóm nhỏ có thể tổ chức hoặc tham gia vào những loại hoạt động nào khác? Qua những cách nào một nhóm nhỏ có thể giúp những tín hữu có tài năng đặc biệt để họ có thể thực sự tận dụng những ân tứ đó hơn ở bất kỳ lúc nào và nơi nào khác?
2. Tại sao các nhóm nhỏ cần chú tâm vào một tiêu điểm hướng ngoại là sứ mệnh? Ấy là, đầu một nhóm cần nuôi dưỡng và hỗ trợ thành viên của mình tới mức nào đi nữa, tại sao nhóm đó phải luôn luôn lấy nỗ lực truyền bá phúc âm làm trọng tâm cho mục đích của mình? Ngoài ra, tại sao một nhóm nhỏ luôn luôn phải giữ sự gắn bó với hội thánh mẹ địa phương? Tại sao phương châm hoạt động này rất quan trọng?
3. Bạn đã từng bao giờ nghe nói hoặc chính bản thân là thành viên của các nhóm nhỏ không hoạt động hiệu quả nên cuối cùng đã bị đào thải? Hãy thảo luận về nguyên nhân của hậu quả đáng buồn ấy.
4. Hãy nghĩ về câu chuyện của hội thánh nhỏ ở Âu Châu kể trên, về những gì đã xảy ra cho mục vụ nhóm nhỏ. Theo bạn nghĩ, tại sao trường hợp đó đã quá thành công? Họ đã làm gì, bằng nhiều cách, tuy thật đơn giản nhưng thật hữu hiệu? Ngoài ra, tại sao truyền giáo trong môi trường tư gia (được xem là “an toàn hơn” môi trường thánh đường) có thể là một phương pháp hiệu quả hơn để khởi sự một mục vụ tiếp cận trong khu phố hay cộng đồng?